

13. VÌ TÔI MUỐN TIN KINH THÁNH VỚI LÝ DO VỮNG MẠNH NHẤT

Thánh Augustinô nói: *“Tôi không tin Kinh thánh nếu thẩm quyền của Giáo hội không thúc đẩy tôi tin như thế.”* (trả lời lá thư của Mani mang tên “Nền Tảng”)

Giáo hội đã viết Kinh thánh và xác định (liệt kê vào quy điển) Kinh thánh. Nghĩa là, Giáo hội là nguyên nhân chính thức và hiệu dụng của Kinh thánh. Thế thì, làm thế nào mà một nguyên nhân (Giáo hội) sai lầm lại dẫn đến một kết quả (Kinh thánh) không thể sai lầm?

Lịch sử chứng minh rằng tất cả những ai phủ nhận thẩm quyền không thể sai lầm của Giáo hội cuối cùng cũng phủ nhận thẩm quyền không thể sai lầm của Kinh thánh. Khoảng một nửa số người Tin lành đã đi theo con đường đó và trở thành những kẻ theo chủ nghĩa hiện đại. Nửa còn lại cuối cùng cũng đi theo con đường đó. Kinh thánh và Giáo hội là một “kết hợp tuyệt vời”, bởi vì cả hai là phạm trù nhân quả, như cha với con hoặc con gà và quả trứng.

Kinh thánh cho chúng ta biết rằng Đức Kitô thành lập Giáo hội và trao cho Giáo hội thẩm quyền giảng dạy của Ngài. [*“Ai nghe anh em là nghe Thầy”* (Lc. 10:16)].

Chính Kinh thánh cho chúng ta biết rằng Đức Kitô đã ban cho Giáo hội (các tông đồ của Ngài) quyền năng để tha tội.

Không phải Kinh thánh tự gọi mình là *“cột trụ và điểm tựa của chân lý.”* (1 Tm. 3:15) mà là Giáo hội.

Không phải Kinh thánh mà là Giáo hội xác định các mầu nhiệm lớn lao nhất, Chúa Ba Ngôi, điều mà tất cả những người theo đạo Tin lành chính thống đều chấp nhận là mạc khải của thần linh. Giáo hội minh định mầu nhiệm Chúa Ba Ngôi qua 5 điều căn bản hơn cả Kinh thánh: (1) Thiên Chúa là một; (2) Đức Chúa Cha là Thiên Chúa; (3) Đức Chúa Con là Thiên Chúa; (4) Đức Chúa Thánh Thần là Thiên Chúa; và (5) Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần là những Ngôi vị riêng biệt.

Cùng một cách, Giáo hội xác tín về Luyện ngục qua 3 điều căn bản hơn cả Kinh thánh: (1) tất cả chúng ta đều là tội nhân; (2) không ai có tội được vào Thiên đàng; và (3) có một khoảng cách rất lớn giữa tội lỗi và sự thánh thiện. Tôi biết mọi tín hữu Tin lành tin vào Kinh thánh, họ đọc cuốn Giáo lý của Giáo hội Công giáo và rất ngạc nhiên về sự tương đồng giữa Giáo lý và Kinh thánh.

Lịch sử cho thấy rằng chúng ta cần Giáo hội giải thích Kinh thánh một cách đúng đắn, vì mọi dị giáo trong lịch sử đều lợi dụng Kinh thánh để biện minh cho việc khước từ Giáo hội. *Sola scriptura* (chỉ một mình Kinh thánh) đã tạo ra hai mươi nghìn dị giáo, biến thể thêm hai mươi nghìn giáo hội: hỗn loạn thần học.

Tôi là người Công giáo vì tôi tin Kinh thánh, và Kinh thánh cho chúng ta biết rằng hỗn loạn không phải là ý muốn của Thiên Chúa.